

แผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ สำนักงานก่อสร้างก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่12 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม

องค์ความรู้ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้สายงานสนับสนุนด้านนวัตกรรม

ลำดับ	กิจกรรมการจัดการความรู้	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
1	การเตรียมการและปรับพฤติกรรม - ทบทวนการแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (CKO) และทีมงานจัดการความรู้ (KM Team)	กุมภาพันธ์ 2561	คำสั่งแต่งตั้ง KM Team Work	มีคำสั่งแต่งตั้ง	ผู้บริหารและหัวหน้างาน	บท.12 พก.
2	การบ่งชี้และเลือกองค์ความรู้ - จัดประชุมทีมงานจัดการความรู้ เพื่อดำเนินการจัดการความรู้ ได้แก่ องค์ความรู้ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้สายงานสนับสนุนด้านนวัตกรรม	ภายใน ก.พ. 2561	จำนวนรายการ ความรู้ที่เลือก	1 องค์ความรู้	KM Team	CKO KM Team
3	คัดสรรองค์ความรู้ดีเด่น - ทำการคัดสรรองค์ความรู้ที่มี	ภายใน ก.ย. 2561	มีองค์ความรู้ดีเด่น	1 องค์ความรู้	บุคลากรที่มี ความรู้ด้านนวัตกรรม	KM Team
4	การสื่อสาร - กิจกรรม KM Share & Learn โครงการที่รับผิดชอบ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการจัดการความรู้งานก่อสร้างแหล่งน้ำ	ภายใน ก.ย. 2561	จำนวนโครงการที่ จัดกิจกรรม Share & Learn	ทุกโครงการที่ รับผิดชอบ 2 ครั้ง/โครงการ	ทุกโครงการที่รับผิดชอบ KM Team	KM Team กส.1-4/12 พก.

ลำดับ	กิจกรรมการจัดการความรู้	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
5	การจัดความรู้ให้เป็นระบบ - ปรับปรุงโครงสร้างและหมวดหมู่ที่แสดงบน web คลังความรู้	ภายใน ก.พ. 2561	ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุง website	ร้อยละ 100	บุคลากรที่เกี่ยวข้อง	KM Team
6	การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ - ถ่ายทอดความรู้จากการประชุมสัมมนาในการประชุมประจำสัปดาห์	ภายใน ก.ย. 2561	1 เรื่อง / ครั้ง	ร้อยละ 100	ผู้เข้าอบรม/สัมมนา	KM Team
	- กิจกรรมถอดความรู้จากผู้ปฏิบัติงาน		1 เรื่อง	ร้อยละ 100	บุคลากรที่มีความรู้	KM Team
	- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ภายใน ก.ย. 2561	ทุกสัปดาห์	ร้อยละ 100	บุคลากรที่เกี่ยวข้อง	บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
	- กิจกรรมมุมเรียนรู้	ภายใน มิ.ย. 2561	มีมุมเรียนรู้ของสำนักงาน	มีมุมเรียนรู้ 1 แห่ง	KM Team	CKO KM Team
	- KM buddy	ภายใน ก.ย. 2561	มีกิจกรรม KM buddy ร่วมกับหน่วยงานเป้าหมาย	ร้อยละ 100	KM Team	CKO KM Team
	- กิจกรรมยกย่องชมเชย	ภายใน ก.ย. 2561	มีป้ายยกย่องชมเชยบุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่น	ร้อยละ 100	บุคลากรในองค์กร	KM Team